
Nd. 300. Fyrirspurn
til samgöngumálaráðherra um athugun á steinsteyptum vegi og breyttu vegarstæði
yfir Hellisheiði og Svínahraun.

Frá Ingólfi Jónssyni.

Hvað líður rannsókn þeirri, sem ríkisstjórninni samkv. þingsályktun á síðasta
þingi var falið að láta fram fara, um breytingu á vegarstæði yfir Hellisheiði og
Svinahraun og hvort heppilegt er að gera veginn steinsteyptan á þeirri leið?


